

ĐÔNG HẢI

Niềm vui về đích nông thôn mới

Về Đông Hải (Tiền Hải) những ngày này sẽ cảm nhận rõ sự đổi thay về mọi mặt của một xã vừa được xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để nhận thấy nhất là những con đường đã được bê tông hóa; nhà cao tầng ngày càng nhiều; trường học, trạm y tế... được xây dựng khang trang.



Cơ sở hạ tầng trường học được đầu tư đồng bộ.

Xuất phát điểm là một xã nghèo, xa trung tâm huyện nên hạn chế trong việc giao lưu và phát triển kinh tế - xã hội,

vi vậy, khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM), Đông Hải gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực. Thêm vào đó,

nhận thức của một bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM còn chủ quan, thờ ơ, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà

nước. Vượt lên khó khăn, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, bám sát hướng dẫn của tỉnh và huyện, cấp ủy, chính quyền xã đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành chương trình từ xã đến thôn; ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến các hộ dân về mục đích, ý nghĩa chương trình; vai trò và trách nhiệm của chủ thể chương trình... Từ chỗ còn thờ ơ, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, người dân Đông Hải đã hiểu và đồng thuận với cấp ủy, chính quyền trong xây dựng NTM. Điều đó được minh chứng qua việc huy động sức dân. Trong tổng nguồn lực xây dựng NTM của xã (trên 28,7 tỷ đồng), nhân dân đóng góp 60%. Ông Phạm Văn Hào, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngoài sự quan

tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của các cấp, các ngành thì chính sự chung tay góp sức của người dân đã giúp địa phương hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Sức dân đã tạo nên nội lực và sức bật cho địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, các phong trào có sự lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào chung sức làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng trên địa bàn. Xã đã hoàn thành 100% tuyến đường giao thông trục xã, trục thôn, nhánh thôn, trục chính nội đồng với chiều dài 23km. Các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng, tu sửa khang trang, sạch đẹp. Đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đạt gần 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,62%.

Đông Hải đã thực hiện nhiều giải pháp để có bước phát triển mạnh về nông nghiệp, nông thôn, từng bước thay đổi các hình thức tổ chức sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác đốn điện, đổi thửa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Tích cực đổi mới cây giống, điều chỉnh cơ cấu mùa vụ góp

phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Triển khai hiệu quả để án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng cánh đồng mẫu và cây giống lúa chất lượng cao. Ngoài ra, xã còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; phát triển các mô hình kinh tế có giá trị cao.

Đông Hải cũng khuyến khích phát triển đa dạng các ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp như buôn bán, sản xuất gỗ, theo móc sợi, đan nón... theo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân và lao động tại chỗ, góp phần phát triển cơ cấu ngành nghề phù hợp với trên 91% lao động có việc làm thường xuyên.

Nhiều năm qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được bảo đảm. Diện mạo nông thôn đổi thay, tình làng xóm thân thiện, người dân có ý thức gìn giữ, phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa. Những điều đó càng củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong quá trình trở thành xã NTM.

MINH NGUYỄN

Hơn 507 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng



Các địa phương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng.

Nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư, thời gian qua, các huyện, thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 114 dự án, diện tích đất thu hồi gần 132,5ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi hơn 507 tỷ đồng.

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt công tác đối thoại để tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần đáp ứng tiến độ thi công các công trình, dự án.

Đầu giá thành công 3.073 lô đất ở

Năm 2018, nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh đã tập trung công tác đầu tư xây dựng đất. Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá thành công 3.073 lô đất ở, thu nộp ngân sách nhà nước gần 783,3 tỷ đồng.

Năm 2019, các địa phương tiếp tục rà soát quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹt để tổ chức đấu giá; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu đất; hoàn thiện các thủ tục, quy trình về đấu giá; tăng cường thông tin, tuyên truyền cho mọi cấp tượng có nhu cầu biết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

ĐỨC DÙNG

Tổ chức 237 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật liên quan đến lĩnh vực trồng trọt



Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón của nông dân có nhiều chuyển biến tích cực

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với các huyện, thành phố mở 237 lớp tập huấn, tuyên truyền với sự tham gia của 17.162 người, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và kỹ thuật, tiến bộ mới về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, góp phần quan trọng vào công tác quản lý vật tư nông nghiệp của chính quyền cơ sở.

Thông qua tập huấn, tuyên truyền, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng của nông dân có nhiều chuyển biến; ngay cả người có nhiều nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học thay thế thuốc hóa học, tuân thủ đúng thời gian cách ly và kỹ thuật sử dụng thuốc.

LƯU NGÂN

V

ề Hồng Việt những ngày cuối năm Mậu Tuất, chúng tôi bị cuốn hút ngay vào những nhà vườn, những vườn hoa, cây cảnh đủ màu sắc, tỏa hương níu chân người. Dưới bàn tay khéo léo của người dân Hồng Việt, những cây đào, cây quất, chậu hồng, hoa giấy và nhiều loại cây khác đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật, mang lại giá trị kinh tế cao. Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Luyến, thôn Quán Thôn là một rừng hoa hồng đủ màu đang đua nhau khoe sắc thắm. Với 1,2 mẫu, chị trồng 3.000 cây hồng cổ Sa Pa, hồng nhung cổ, 1.000 cây quất mỳ ni, 300 cây đào và hàng nghìn cây giống các loại. Chị Luyến cho biết: Gia đình làm nghề trồng hoa, cây cảnh, cây giống gần 10 năm nay. Nghề này phải tỉ mỉ, cần mẫn, suốt ngày phải có mặt ở vườn chăm sóc, kiểm tra sâu bệnh để phòng, trừ kịp thời, riêng với hoa hồng gia đình thường trồng hồng ghép để cây chịu được lâu hơn. Bình quân mỗi năm gia đình chị Luyến thu từ trồng hoa, cây cảnh từ 200 - 250 triệu đồng.

Đào, quất là hai loại cây không thể thiếu đối với mỗi gia đình khi tết đến, xuân về. Năm bắt được nhu cầu của thị trường, hầu như nhà vườn nào ở Hồng Việt cũng dành một diện tích lớn để trồng hai loại cây trồng một năm, thu một

HỒNG VIỆT

Làm giàu từ trồng hoa, cây cảnh

Những năm gần đây, nghề trồng hoa, cây cảnh ở Hồng Việt (Đông Hưng) ngày càng phát triển mạnh, thu hút gần 70% số hộ dân của xã tham gia, trở thành nghề làm giàu chủ yếu của bà con nơi đây, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, giúp cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

lần nhưng giá trị kinh tế rất cao này. Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Miến, thôn Đông. Đến nay chị đã có 17 năm kinh nghiệm trồng đào, quất phục vụ người dân chơi tết. Chỉ có hơn 2 sào nhưng mỗi năm chị thu lãi từ đào, quất trên 200 triệu đồng. Chị Miến cho biết: Để đào, quất ra hoa, quả đúng dịp tết, quả to, hoa sai phải tuân thủ đúng quy trình chăm sóc, vật lá, tỉa cành đúng thời kỳ. Với đào tỉa lá vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 tùy vào thời tiết, với quất lứa hoa tháng 5 vật bỏ, giữ lại lứa hoa ra vào tháng 7, tháng 8. Thấy nhiều người thích chơi đào rừng, từ năm 2017, gia đình chị Miến mua và trồng được trên 30 cây, tết này đã bán được một số cây, bình quân 2,5 triệu đồng/cây.

Để nâng cao giá trị cho cây quất, một số hộ nông dân ở Hồng Việt đã tìm tòi, học hỏi, sáng tạo ra những cây quất thể, trồng quất trong chum. Tuy yêu cầu kỹ thuật cao song giá

trị kinh tế lại gấp nhiều lần quất truyền thống. Anh Lương Thái Hải là 1 trong 3 nông dân của xã tiên phong trong việc làm quất thể, trồng quất trong chum cho biết: Tôi làm quất thể, quất chum 3 năm nay. Khó và vất vả hơn trồng quất truyền thống nhiều vì phải nghiên cứu, uốn cây theo nhiều thế độc, lạ. Năm nay tôi trồng 200 cây quất thể, quất chum, hầu hết đã được khách trong và ngoài tỉnh đặt mua với giá 500.000 - 600.000 đồng/cây, cao gấp 2 lần quất truyền thống.

Từ lâu Hồng Việt đã nổi tiếng với nghề ươm trồng hoa, cây cảnh nên nhiều người yêu hoa, cây cảnh trong và ngoài tỉnh tìm đến tham quan, mua cây về trồng, về chơi. Đặc biệt là dịp cuối năm, lượng người đến Hồng Việt tham quan, mua hoa, cây cảnh rất đông. Chị Nguyễn Chung, xã Thái Xuyên (Thái Thụy) cho biết: Đoàn chúng tôi gồm 5 người, nghe tin Hồng Việt có nhiều cây

cảnh, hoa đẹp nên cùng nhau đến xem, tìm mua hồng, đào, quất, cây giống về trồng và chơi trong dịp tết. Hoa, cây cảnh ở đây đẹp, giá rẻ, chúng tôi mới mang được hồng và cây giống về còn đào, quất đã

chọn sẽ về chỗ sau. Ông Nguyễn Lương Thục, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Việt cho biết: Từ năm 1993, Hồng Việt đã chuyển đổi 57ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh và ươm cây



Anh Lương Thái Hải làm quất chum cho thu nhập cao hơn trồng quất truyền thống.

Phòng, chống rét cho đàn vật nuôi

Theo dự báo, thời gian tới, thời tiết liên tục có sự thay đổi khi xuất hiện các đợt không khí lạnh, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa. Trước diễn biến của thời tiết, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các địa phương tập trung tuyên truyền người dân chủ trọng công tác phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Chăn nuôi gia cầm với số lượng lớn, gia đình ông Bùi Văn Riễn ở thôn Đông Dương, xã Thụy Dũng (Thái Thụy) luôn chủ động trong việc chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi. Ông Riễn cho biết: Trang trại thường xuyên nuôi hơn 2.000 con ngan, gà, vịt đẻ. Hàng ngày tôi theo dõi tình hình thời tiết qua các phương

tiện thông tin đại chúng để có biện pháp cụ thể phòng, chống rét cho đàn gia cầm. Ngay từ khi bước vào mùa đông, tôi đã chủ động gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại, bảo đảm nền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ. Vào những ngày rét đậm, rét hại, tôi lắp thêm bóng đèn và các thiết bị sưởi ấm cho gia cầm. Đồng thời, bổ sung khoáng chất và vitamin tổng hợp vào thức ăn nhằm nâng cao sức đề kháng cho gia cầm. Nhờ vậy, đàn vật nuôi của gia đình đang được bảo vệ an toàn.

Không chủ quan trước tác động của yếu tố thời tiết, bà Trịnh Thị Thiết ở thôn Lê Lợi, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) cũng đã che chắn chuồng

trại, chuẩn bị thức ăn và làm "áo ấm" cho đàn bò của gia đình. Bà Thiết cho biết: Hiện nhà tôi đang nuôi 4 con bò sinh sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình nên bảo vệ đàn bò là bảo vệ tài sản của gia đình. Ngoài việc gia cố chuồng trại để hạn chế gió lùa, dự trữ thức ăn, tôi còn dùng chăn cũ, bao tải gai làm áo giữ ấm cho đàn bò; đồng thời, cho bò ăn và uống bằng nước ấm có bổ sung muối để tăng thân nhiệt; tuyệt đối không chăn thả bò khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12°C.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 54.000 con trâu, bò, hơn 1 triệu con lợn và hơn 13 triệu con gia cầm các loại. Để hạn chế đến

mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất chăn nuôi do tác động của thời tiết, ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Cụ thể: làm mới hoặc sửa chữa, củng cố chuồng trại bảo đảm đủ diện tích, che chắn tránh mưa hắt, gió lùa, giữ nền chuồng khô ráo, có đủ chất độn chuồng; cần nuôi nhốt gia súc, gia cầm trong chuồng trại, làm áo ấm cho trâu, bò và sưởi ấm cho vật nuôi bằng cách đốt củi, than, thấp bóng điện trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Chú ý tăng cường chế độ dinh dưỡng cho vật nuôi (tăng thức ăn nhiều tinh bột và cho uống nước ấm pha muối loãng đối với

đàn trâu, bò; tăng khẩu phần ăn từ 15 - 20% đối với lợn và các cảm sinh sản; đồng thời, bổ sung thêm thuốc bổ, các men tiêu hóa cho vật nuôi). Chính quyền

cơ sở và người chăn nuôi chủ trọng công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, xung quanh khu vực chăn nuôi để kiểm soát dịch bệnh phát sinh, lây lan trong điều kiện sức đề kháng của vật nuôi bị ảnh hưởng do rét. Tăng cường giám sát và khai báo dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y các cấp, đặc biệt tập trung giám sát dịch bệnh nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng trên gia súc, dịch cúm trên gia cầm có nguy cơ phát sinh trong điều kiện thời tiết rét, độ ẩm cao như hiện nay. Khi gia súc, gia cầm có biểu hiện ốm, chết phải báo cáo với chính quyền thôn, cán bộ thú y địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cụ thể phòng, chống rét cho đàn vật nuôi ở các địa phương.

Với sự chỉ đạo sát sao

của ngành chăn nuôi cùng sự chủ động chuẩn bị các điều kiện bảo vệ đàn gia súc, gia cầm ở các địa phương sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do

ảnh hưởng của thời tiết gây ra, góp phần bảo đảm cho sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định.

THANH HUYỀN



Thắp đèn sưởi ấm cho đàn vật nuôi.